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จากเดก็กลุม่หนึง่ทีร่กัการถา่ยภาพ พวกเขาฝกึฝนจนชำานาญ พยายาม

ฝึกปรือฝีมือจนถึงข้ันส่งเข้าประกวดได้ไม่อายใคร แต่ท่ีผ่านมา “ภาพ” ที่ 

พวกเขาถา่ยสว่นใหญม่กัแบง่ปนักนัด ูและวพิากษว์จิารณก์นัเองภายในชมรม

เท่านั้น...

ภาพถ่ายที่พวกเขาบันทึก	 นอกจากจะได้เห็นความสวยงามของเมืองแล้ว		

การออกตระเวนถา่ยภาพยงัทำาใหพ้วกเขาเหน็	“สงขลา”	เมอืงทีเ่ขาเกดิและเตบิโต

ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม	

ธนกฤต  โสเจยยะ	หรือ	“จอม”	หนึ่งในสมาชิกกลุ่มชมรมต้นคิด	โรงเรียน

มหาวชิราวุธบอกว่า	จริงๆ	แล้วเขาก็เห็นภาพเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กๆ		แต่ไม่ได้สนใจ

อะไร	อย่างเรือสินค้าลำาใหญ่ก็เห็นจอดอยู่นานแล้ว	หรือแม้กระทั่งเมืองเก่าที่เดิน

ผา่นทกุวนักเ็หน็วา่มนัเปน็แคต่กึเกา่ๆ		ดนูา่กลวั...แตพ่อได้มาฝกึถ่ายภาพ		“ภาพ” 

ที่เห็นในกล้องทำาให้แง่มุมการมองของเขาเปลี่ยนไป...

จากภาพทีถ่า่ยและแบง่ปนักนัดภูายในกลุม่ เริม่ขยายออกสูส่าธารณะ 

เพราะ “ชมรมตน้คดิ” เหน็วา่ ภาพการเปลีย่นแปลงของเมอืงทีพ่วกเขาบนัทึก

ต้องได้รับการ “สื่อสาร” สู่สายตาคนภายนอก เพื่อที่ทุกคนจะได้หันมามอง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และช่วยกันดูแลเมืองสงขลา....แผ่นดินเกิดของ

พวกเขา

	ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สงขลาฟอรั่ม และ พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ หรือ	

“ป้าหนู” ที่พวกเขาคุ้นเคยจัดทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา นี่อาจ

เป็นทั้งจังหวะและโอกาสที่จอมและสมาชิกในชมรมต้นคิดได้นำาภาพที่ 

พวกเขาถ่ายออกมาอธิบายเรื่องราว และถ่ายทอดให้ผู้คนในเมืองสงขลาได้

รับรู้ผ่านโครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา

และเมื่อโครงการผ่านเข้ามาเป็น	1	ใน	22	ทีม	แน่นอนว่า	“มุมมอง”	ของ

การถ่ายภาพของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

ภาพเล่าเรื่อง... 
เมืองสงขลา
กลุ่มชมรมต้นคิด

“ ภาพการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่พวกเขาบันทึกต้องได้รับการ	“สื่อสาร”
สู่สายตาคนภายนอก	เพื่อที่ทุกคนจะได้หันมามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

และช่วยกันดูแลเมืองสงขลา....แผ่นดินเกิดของพวกเขา ”
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“เวลาถ่ายภาพ เราต้องคิดแล้วว่าเราจะถ่ายอะไร ถ่ายยังไงจะออกมา

สวยงาม น่าดู จะได้เอาไปอวดกัน...หลายรูปที่เราถ่าย เพื่อนๆ ก็ชมว่าสวย...

ทีนี้เราก็อยากจะให้ความสวยงามในภาพถ่ายนั้นถูกเผยแพร่ออกไป และทำา

อยา่งไรถงึจะใหค้นอืน่เหน็เหมอืนทีเ่ราเห็น” จอมบอกถงึแนวคดิการทำาโครงการ 

  

 ระดมคน...ระดมข้อมูล
สำาหรบัสมาชกิรว่มทมีในโครงการภาพเลา่เรือ่งเมอืงสงขลานัน้ประกอบดว้ย	 

ปิญชาน์ ทองเจือเพชร หรือ “มายด์” พิมพ์ชนก พงษ์กาญจน์ หรือ “มุก”  

ณภัทร รอดดำา หรือ “จิ๋ว” ปรัชญา เหล็กหมาด หรือ “ต้นตาล” และ จอม  

มายด์เล่าถึงแนวคิดของการทำาโครงการว่า	 ถ้าทำาอะไรท่ีเรามีความถนัด 

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าจะดีกว่าการเริ่มต้นในสิ่งที่เราไม่ถนัด	

“แต่พอถึงเวลาทำางานกันจริงๆ พวกเราก็ต้องทำางานหนักขึ้นอีกเท่าตัว 

เน่ืองจากเราไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีย่านเมืองเก่า”	จอมเสริมเร่ืองข้อจำากัด

ทางออกของทีมคือ การตกลงกันว่าต้องลงชุมชน  พูดคุยกับพ่ี ป้า น้า อา 

และคนในพื้นที่ เพื่อให้พวกเขา “รู้จัก” ย่านเมืองเก่าและมีข้อมูลเพียงพอ  

จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะ “เล่าเรื่องอะไรผ่านภาพ” 

ซ่ึงพบว่าในย่านเมืองเก่ามีปัญหามากมายหลายเร่ือง	ท้ังเร่ืองการเปล่ียนผ่าน

ของผู้อยู่อาศัย	โดยเฉพาะถนนนครใน	ถนนนครนอก	และถนนนางงาม	ผลดังกล่าว

ทำาให้เกิดปัญหารถติด	 และปัญหาเรื่องมลพิษ	 นอกจากนั้นตึกรามบ้านช่องที่ถูก

สร้างขึ้นในอดีตด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม	 หลายแห่งที่เปล่ียนมือมาสู่รุ่นลูก 

รุน่หลานทีน่ยิมยา้ยถิน่ไปอยูเ่มอืงหลวงแลว้ปล่อยตกึเกา่รกรา้งไมก่ลบัมาดูแล	และ

ยงัมตีกึเกา่อกีหลายแหง่ทีถ่กูปลอ่ยทิง้รา้งหรอืไมก่โ็ดนทบุทิง้	ทำาใหบ้รรยากาศใน

ย่านเมืองเก่าที่เคยมีเสน่ห์กำาลังหมดไป	

มุกบอกว่า	ในช่วงแรกที่ต้องลงไปสัมภาษณ์คนในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล	

ด้วยความที่เป็นเด็กเธอรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากท่ีต้องสัมภาษณ์ผู้ใหญ่	 

จึงเตรียมตัวซักซ้อมเรื่องการพูดคุยไว้อย่างดีและเตรียมคำาถามไปจำานวนมาก	

“ตอนที่เราลงไปสัมภาษณ์เราเตรียมคำาถามไปเยอะ

มาก แต่คำาตอบทีเ่ราไดก้ลบัมาส่วนใหญเ่ปน็แคค่ำาว่าใชก่บั

ไมใ่ชเ่ทา่นัน้ สดุทา้ยเราตอ้งมานัง่วิเคราะห์ร่วมกัน ถึงได้รู้ว่า

เพราะเราถามตามสคริปต์ท่ีเตรียมไป เลยทำาให้บรรยากาศ

ไม่ผ่อนคลาย ไม่เป็นกันเอง คนท่ีเราคุยด้วยเขาก็เครียด 

ไปด้วย  อีกอย่างคำาถามส่วนใหญ่เป็นคำาถามปลายปิด 

ทำาใหเ้ราไม่ไดค้ำาตอบตามทีต่อ้งการ ซึง่เปน็บทเรยีนทีด่กีบั

พวกเรามาก ในครั้งต่อมาเมื่อต้องไปสัมภาษณ์อีกคร้ัง 

พวกเราจึงเปลี่ยนจากวิธีถามตอบตามสคริปต์ มาเป็นการ

ชวนพูดชวนคุยแบบเป็นกันเองมากกว่า เปิดโอกาสให้เขา

ได้พูดเรื่องราวที่เขาอยากเล่า ผลลัพธ์ที่ได้คือพวกเราได้

ข้อมูลมากกว่าที่อยากได้เสียอีก”

ทัง้มายดแ์ละจิว๋ยอมรบัวา่	พวกเขาทัง้คูป่ระสบกบัปญัหา

เรื่องการสัมภาษณ์มากท่ีสุด	 เพราะปกติแล้วมายด์เป็นคน 

ไม่ค่อยพูด	แม้อยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ไม่ค่อยคุย	เวลาไปสัมภาษณ์ก็

พูดติดๆ	ขัดๆ	ไม่มั่นใจ	เพราะมัวแต่กังวลว่าต่อไปจะพูดเรื่อง

อะไรตามสคริปต์ที่ซ้อมมา	 เวลาไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ในชุมชน 

ก็มักจะแสดงอาการยิ้มๆ	 รับฟัง	 แต่ไม่ตอบสนองอะไร	 ทำาให้

คนท่ีพดูคยุดว้ยรูส้กึไดว่้าพวกเราไมเ่ชือ่ถอืในคำาพดูของเขา	และ

มายดก์ร็ูด้วีา่เปน็เพราะคำาพดูน้ำาเสยีงทีด่เูหยาะแหยะแบบ

เดก็ๆ  พดูวกไปวนมาของมายดน์ัน่เอง ทำาให้ครัง้ตอ่มาเมือ่

ต้องไปสัมภาษณ์มายด์จึงปรับตัวใหม่ ฝึกพูดกับแม่ที่บ้าน

เป็นประจำา พยายามใช้คำาพูดและน้ำาเสียงที่ฉะฉาน ทำาให้

มีความม่ันใจมากขึ้น ผลคือผู้ใหญ่ที่เข้าไปสัมภาษณ์มีการ

ตอบรับและให้ความร่วมมือจากที่เมื่อก่อนแค่รับฟังเฉยๆ 

ไม่ต่างจากจิ๋วที่ค่อนข้างกังวลและคิดว่าการสัมภาษณ์

เป็นขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาสำาหรับเขาท่ีสุด	 เพราะจิ๋วรู้ดีว่าการ

สัมภาษณ์ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเป็น “หัวใจหลัก” ของ

โครงการน้ี หากวา่สือ่สารไมด่กีจ็ะไมไ่ดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการ 

งานก็จะไม่เดิน	 นั่นคือต้นเหตุแห่งความกังวลของจิ๋วที่รู้ตัว 

ว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารอย่างมาก	 เพราะเป็นคนพูดเร็วจน 

ลิน้รวั	มหีลายครัง้ทีคู่ส่นทนาบอกเขาวา่ใหพ้ดูอกีครัง้	ช้าๆ	ชัดๆ	

ดังนั้นในการลงไปสัมภาษณ์ชุมชนครั้งนี้จิ๋วจึงเตรียมตัวมาก

เป็นพิเศษ ฝึกพูดไปอย่างดีและผลที่ออกมาก็ทำาให้เขา

ภูมิใจในตัวเองอย่างมาก เพราะคนฟังเข้าใจสิ่งที่เขาพูดใน

รอบเดียว	ซึ่งจิ๋วได้เล่าในภายหลังว่าเขาได้เคล็ดลับเล็กๆ	จาก

การทำาโครงการน้ีด้วยว่า	“คนเราถ้าต้ังใจทำา ไม่ว่าอะไรก็สำาเร็จ

ได้จริงๆ”

 แปลง “ข้อมูล” เป็น “ภาพถ่าย”
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ตามต้องการก็มาถึงหน้าที่สำาคัญ

ของต้นตาล	 ตากล้องประจำาทีมท่ีต้องออกไปถ่ายรูปตาม 

มุมต่างๆ	 ในย่านเมืองเก่าสงขลา	 เพื่อนำารูปเหล่าน้ันมาแสดง

ใน	 Facebook	 ที่มีชื่อว่า	 “ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา”	 โดย

ต้นตาลบอกว่า	 หน้าที่นี้สบายมากเพราะเป็นงานที่ถนัดที่สุด	

ปกติเขามักออกไปถ่ายรูปคนเดียวทุกวันอยู่แล้ว	 เป็นวัยรุ่นอินด้ี

ไม่ค่อยกังวลอะไร	 จนถึงช่วงแรกของโครงการที่ต้องไปถ่ายรูป	

เขาก็ยังทำาเหมือนเดิมคือไปถ่ายรูปคนเดียว	อยากไปเม่ือไหร่กไ็ป	

อยากถ่ายอะไรก็ถ่าย	

แต่สิ่งที่ต้นตาลคิดว่าถนัดมากที่สุดกลับกลายเป็น

ปญัหา เมือ่ภาพสว่นใหญท่ีต่น้ตาลคดิวา่สวยมากและเพ่ือน

ก็คงคิดเหมือนเขา กลับได้รับเสียงสะท้อนว่าภาพเหล่านั้น

ใช้ไม่ได้ เพราะไม่สื่อความหมาย และเมื่อสื่อความหมาย 

ไม่ได้ก็สร้างความตระหนักให้ผู้พบเห็นไม่ได้เช่นกัน ภาพที่

ถ่ายมาจึงไร้ประโยชน์

“ผมเริ่มรู้ตัวว่าคำาพูดของเพื่อนที่บอกว่าภาพของผม

ใช้ไม่ได้ กลายเป็นปัญหาสำาหรับการทำางานต่อ เพราะมัน

บั่นทอนจิตใจมาก ทำาให้หมดกำาลังใจ แต่พอคิดดูอีกทีผม

คิดได้ว่าแทนท่ีจะมาน่ังเสียใจ ผมรีบไปพัฒนาตัวเองดีกว่า”

“	ถ้าทำาอะไรที่เรามี
ความถนัดเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว	ผลลัพธ์ที่ออกมา
ก็น่าจะดีกว่าการเริ่มต้น
ในสิ่งที่เราไม่ถนัด		แต่พอ
ถึงเวลาทำางานกันจริงๆ	
พวกเราก็ต้องทำางาน
หนักขึ้นอีกเท่าตัว	”

“	ตอนไปสัมภาษณ์เราเตรียมคำาถามไปเยอะมาก	แต่คำาตอบที่ได้กลับมาส่วนใหญ่เป็นแค่คำาว่า
ใช่กับไม่ใช่เท่านั้น	สุดท้ายเราต้องมานั่งวิเคราะห์ร่วมกัน	ถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเราถามตามสคริปต์
ที่เตรียมไป		ทำาให้บรรยากาศไม่ผ่อนคลาย	ไม่เป็นกันเอง	คนที่เราคุยด้วยเขาก็เครียดไปด้วย...
คำาถามส่วนใหญ่เป็นคำาถามปลายปิดทำาให้เราไม่ได้คำาตอบตามที่ต้องการ	ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดี 
กับพวกเรามาก	” 
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ต้นตาลค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากการอ่านหนังสือ ท้ังค้นคว้า

จากอินเทอร์เน็ต และปรึกษากับอาจารย์ เพื่อหาแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ 

เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

“เดี๋ยวนี้ก่อนจะถ่ายรูป ผมต้องคิดถึงความหมายที่อยากจะสื่อก่อนทุกครั้ง 

จนเพ่ือนปฏิเสธภาพของผมน้อยลง แต่หลายครั้งก็ยังมีเรื่องให้ลำาบากใจ เพราะ

บางมุมมองที่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าดีนะ ภาพนี้ต้องถ่าย แต่เราคนเดียวที่เห็นต่าง 

ถึงจะไม่ชอบ แต่ก็ต้องยอม และทำาออกมาให้ดีที่สุด”

จากภาพถา่ยจำานวนมากทำาใหท้กุคนตอ้งผา่นกระบวนการมีสว่นรว่มในการ

คัดเลือก	ซึ่งก่อนที่จะนำาขึ้น	Facebook	ได้นั้นต้องผ่านมือของจอมทุกภาพ	เพราะ

จอมรับหน้าที่ใส่คำาพูดหรือข้อความที่สื่อความหมายลงไปในภาพ	ซึ่งจอมบอกว่า

งานนี้เป็นงานถนัดและคิดว่าตัวเองทำาหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดแล้ว	 เพราะเป็นงานที่ใช้

สมาธอิยูก่บัตวัเอง	ไมต่อ้งวุ่นวายกบัคนอืน่ๆ	เวลาทีไ่ดเ้ขยีนเรือ่งราวจากความคดิ

คือเวลาที่จอมบอกว่าสบายใจที่สุด

“ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเครียด แต่งานนี้หลายครั้งประโยคที่อุตส่าห์ 

นัง่คดิมาทัง้คนื เพือ่นกลบับอกวา่ไมด่ ีกร็ูส้กึเซง็เหมอืนกนั บางครัง้กแ็อบคดิ

วา่ไมอ่ยากแก ้ถา้ใครไมช่อบกค็ดิใหมเ่องละกนั แตก่ไ็ดแ้ค่คดิ เพราะในทีส่ดุ

แล้วผมก็กลับมาคิดประโยคใหม่เองทุกครั้ง เพราะมันคืองานท่ีผมต้อง 

รบัผิดชอบ และยอมรับความเหน็สว่นรวม ตา่งจากเมือ่กอ่นถา้มใีครมาขดัใจ

ผมโวยวายก่อนเลย และไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้น”

นอกจากภาพถ่ายจากมุมต่างๆ	 ของย่านเมืองเก่าสงขลาจะถูกแชร์ลงใน	

Fanpage	“ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา”	อย่างต่อเนื่องแล้ว	พวกเขาทั้ง	5	คนยัง

ไม่หยุดนิ่ง	 พยายามหาช่องทางใหม่ๆ	 ในการนำาเสนอผลงานของทีม	 บางครั้ง 

กอ็าศยัการจดังานประจำาปขีองโรงเรยีน	จดันทิรรศการเพือ่นำาเสนอภาพถา่ย	เพือ่

ให้เพื่อนๆ	 ในโรงเรียนได้รับรู้ความเคล่ือนไหวของโครงการ	 มาร่วมสัมผัสคุณค่า

ของเมืองเก่าและเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของพวกเขา

 จากพี่สู่น้อง...จากโรงเรียนสู่ชุมชน
การสร้าง	“การรับรู้”	ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายและสื่อสารผ่าน	Facebook	

เพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยเพิ่มแรงกระเพื่อมในการสร้างความเปล่ียนแปลงได้	

สมาชิกในชมรมต้นคิดจึงมีแนวคิด	 “จัดนิทรรศการในพื้นที่”	 นั่นคือการระดม

ภาพถ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ลงไปจัดแสดงถึงกลางชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา	

“ตอนแรกจะจัดนิทรรศการอย่างเดียว แต่เห็นว่าในชมรมมีสมาชิกค่อนข้าง

เยอะ จึงอยากให้น้องๆ ในชมรมได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองสงขลาในสถานที่จริง 

ผ่านกิจกรรม walk rally จึงวางแผนว่าช่วงเช้าจะให้น้องๆ ไปเรียนรู้กับชุมชน  

แล้วช่วงบ่ายก็เข้าร่วมนิทรรศการท่ีจะจัดข้ึนท่ีศาลเจ้าพ่อกวนอูย่านเมืองเก่า”  

มุกเล่าต่อว่า	กิจกรรมที่นำาไปสอดแทรกใน	walk	 rally	คือการนำาภาพถ่าย 

ไปซ่อนไว้ในบ้าน	 5	 หลังย่านเมืองเก่า	 เพื่อให้น้องๆ	 ช่วยกันค้นหาภาพ	 และ 

ได้ร่วมพูดคุยถามไถ่เรื่องราวประวัติศาสตร์จากเจ้าของบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่	 

ซึง่ก่อนหนา้นัน้ไดต้ดิตอ่กบัเจา้ของบา้นไวแ้ลว้	ซึง่ทกุบา้นตกลง

และยินดีให้ความร่วมมือ	 แต่เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมจริงก็มี

เหตุการณ์มาทำาให้พวกเราต้องหัวหมุน...

“วันนั้นมีเรื่องให้พวกเราเครียดกันสุดขีด เพราะมีบ้าน 

คุณป้าหลังหนึ่งที่ตกลงกันไว้แล้วว่าจะมาขอใช้สถานที่และ 

ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ปรากฏว่าพอเราไปถึงคุณป้า

เขานอนอยูแ่ละคงไมย่นิดถีา้เราไปปลกุ ชว่งเวลานัน้ยอมรบัเลย

ว่าเครียดกันทุกคน ไม่เข้าใจว่าทั้งๆ ที่รับปากเราแล้วแต่ทำาไม

ถึงเป็นแบบนี้ แต่ว่าตอนนั้นมีเวลาไม่มาก พวกเราเลยต้อง

จดัการกบัความเครยีดดว้ยการตัง้สต ิยิม้สู ้แลว้รบีไปตดิตอ่

บ้านหลังใหม่เพื่อขอใช้สถานที่แทน ในที่สุดพวกเราแก้ไข

ปัญหาได้ทันเวลา”

ในงานนทิรรศการยังมกีจิกรรมทีเ่ปน็ไฮไลทค์อื	วงเสวนา

ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา	 ที่พวกเขาทั้ง	 5	 คนได้หยิบยกภาพ

ตา่งๆ	ขึน้มาเลา่ถงึปัญหาพร้อมทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็จาก

ผูใ้หญใ่นชมุชนทีเ่ชญิมารว่มงาน	รวมถงึผูค้นทีส่ญัจรผา่นไปมา

ด้วย	โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถ	“กระตุ้น”	ให้

คนในชุมชน	 หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐที่มีอำานาจเกิดความ	

“ตระหนักรู้” ในคุณค่า	 หันมาหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษา

บ้านเมืองของพวกเขาให้คงความมีเสน่ห์และน่าอยู่ต่อไป	

แม้จะเป็นนิทรรศการเล็กๆ แต่อย่างน้อยพวกเขา 

ก็ภาคภูมิใจว่า การจัดนิทรรศการและวงเสวนาในคร้ังนี้ 

พวกเขาไดล้งมือทำาเองทกุขัน้ตอน ทัง้การวางแผน  ประสาน

งาน และเป็นพิธีกรเอง ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีได้ปลุกให้

คุณลุงคณุปา้เดินออกมาจากบ้านมาชมนทิรรศการภาพถา่ย

ของพวกเขา และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 

คนสองวัย ทำาให้วันนี้ย่านเมืองเก่าสงขลาและหัวใจของ 

คนสองวัยถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง 

นับได้ว่า	“โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลารุ่นที่ 1”  

ทีช่มรมตน้คิดทัง้	5	คนกรยุทางไวใ้หรุ้น่นอ้งไดเ้ดนิตามนัน้กำาลงั

ดำาเนินไปอย่างราบรื่น	ภาพหลายภาพถูกถ่ายโดยคนหลายคน	

และหลากหลายแง่มุม	 การสื่อสารภาพถ่ายที่นำาเสนอผ่าน	

Facebook	กไ็ดร้บัการตอบรบัอยา่งดจีากเครอืขา่ยทีแ่วะเข้ามา

เยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย	

แตถ่งึกระนัน้	“ภาพ”	อาจ	“เลา่เรือ่ง”	ไดไ้ม่ครบทัง้หมด	

แตเ่รือ่งราวทีค่งอยูจ่ะถกูถา่ยทอดจากรุน่สูรุ่น่ดว้ยตวัของมันเอง	

โดยมีคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นคอยอธิบาย

ความเป็นมาของเมือง	

และเรื่องที่เล่าผ่านภาพ...ก็จะถูกเล่าต่อกันไปโดยไม่มีท่ี

สิ้นสุด	 จากรุ่นสู่รุ่น	 และสู่รุ่นต่อๆ	 ไป	 ตามเจตนารมณ์ของ	

“ชมรมต้นคิด” 

.....

“	คำาพูดของเพื่อนที่บอกว่า
ภาพของผมใช้ไม่ได้	กลายเป็น
ปัญหาสำาหรับการทำางานต่อ
มันบั่นทอนจิตใจมาก		ทำาให้
หมดกำาลังใจ		แต่พอคิดดูอีกที
ผมก็คิดได้ว่าแทนที่ผมจะมา
นั่งเสียใจ	ผมรีบไปพัฒนา
ตัวเองดีกว่า	” 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา
กลุ่มชมรมต้นคิด
นายธนกฤต	โสเจยยะ

นายณภัทร	รอดดำา

เด็กชายปรัชญา	เหล็กหมาด

นางสาวปิญชาน์	ทองเจือเพชร

นางสาวพิมพ์ชนก	พงษ์กาญจน์	

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ศิษฐวุฒิ	จันทรกรานต์		


